
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครัง้ท่ี  1  ประจําป!  พ.ศ.  2563 
เม่ือวันจันทร*ท่ี  8  มิถุนายน  2563  เวลา  14.00  น. 

ณ  ห2องประชุมเวสสุวัณ  ช้ัน  3  อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา  สาํนักงานเทศบาลนครอุดรธานี 
                                                   . 

 

ผู2มาประชุม 
 1. นายประไพ   มาสอน ประธานสภาเทศบาลนครอุดรธานี 
 2. นายไกรสิทธิ์ พุฒธรรม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี   
 3. นายจันทร#เพ็ง สุริยงค# สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี   
 4. นางจําลอง ตันสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี   
 5. นางดารา ป+ตตะกาศ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี  
 6. นายทอง ธีระธรรม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี  
 7. นายธนะสิทธิ์ จันทเขต สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี  
 8. นายปรีชาพล คนยัง สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี  
 9. น.ส.พิมพ#ใจ จันทะชุม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี 
 10. นายภูริสิทธิ์ เวชประดิษฐ# สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี 
 11. นายวัฒนชัย ทิพย#เลิศ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี   
 12. นายสนิท สุริยวิทยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี   
 13. นางสุจิตรา คําพรหม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี 
 14. นายสุพล วิจารณรงค# สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี 
 15. นายแหลม เพลิงภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี 
 16. นายอัครเดช แพ9งศรีสาร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี  
 17. นายอรรถกร มาสาซ<าย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี  
 18. นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ#ทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี 
    และเลขานุการสภาเทศบาลนครอุดรธานี 
  

ผู2ไม8มาประชุม 
 1. นายพัฒนา อินธิชิตร รองประธานสภาเทศบาลนครอุดรธานี 
 2. นายสุพัฒน# ประเสริฐสังข# สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี 
 3. นายอนันต# คําสุพรหม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี  
  
  

ผู2เข2าร8วมประชุม 
 1. นายวันชัย จันทร#พร รองผู<ว9าราชการจังหวัดอุดรธานี 
 2. นายอิทธิพนธ# ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
 3. นายกิตติกร ทีฆธนานนท# รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
 4. นายตระกูล มณีกานนท# รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
 5. นายสุพจน# วงศ#ใหญ9 รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
 6. นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
 7. นายสําเริง สัมฤทธิ์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
 8. นายสหัช นุ9มวงศ# ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
 9. นายกิตติเชษฐ# ตั้งวิจิตร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
 10. นายประทีป ดอกนารี นิติกรชํานาญการ  ตัวแทนท<องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 
 11. นายอาทิตย# นามบุตร ปลัดเทศบาล 
 12. ว9าท่ี ร.ต. วันชัย เด9นพายัพ รองปลัดเทศบาล 
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 13. นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย รองปลัดเทศบาล 
 14. นางกนกอร ไชยมูล ผอ.สํานักการศึกษา 
 15. นายสุกฤต สายจันทคาม ผอ.สํานักการคลัง 
 16. นายดาวเรือง หากันได< ผอ.สํานักการช9าง 
 17. น.ส.อุบลพรรณ ศุภศิลปG ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 18. นางทองใส สุวรรณสิงห# ผอ.ส9วนบริหารการคลัง 
 19. นายศาศวัต สนสายสิงห# ผอ.ส9วนพัฒนารายได< 
 20. น.ส.วยุลี หมอกไสย ผอ.ส9วนบริหารการศึกษา 
 21. นางจุราภัส รูปดี รก.ผอ.สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล<อม 
 22. นางจุฑาทิพย# จันทรสา ผอ.ส9วนบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล<อม 
 23. นางอนงค# มาศยคง รก.ผอ.กองสารสนเทศภาษีฯ 
 24. นางกนกพร จันทโคตร รก.ผอ.กองการแพทย# 
 25. น.ส.ธญัญธร ทุมมาตัน หน.ฝLายส9งเสรมิการท9องเท่ียว  สํานักปลัดเทศบาล 
 26. นางกญัณัฏฐ# จันทร#คาํ หน.ฝLายสอบสวนฯ  กองทะเบียนราษฎรฯ 
 27. นางวันทะนา ฮวดหลี หน.ฝLายบริหารงานท่ัวไป กองวิชาการและแผนงาน 
 28. นายบัญชา โสรมรรค หน.ฝLายบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล 
 29. พ.จ.อ.ธนภัทร เวยสาร หน.งานธุรการ  สํานักปลัดเทศบาล 
 30. นางรชัตา บุญเจรญิ จพง.ธุรการ  กองวิชาการและแผนงาน 
 31. น.ส.อัญชุลีกร อังสนัน่ จพง.ธุรการ  กองวิชาการและแผนงาน 
 

เริ่มประชุมเวลา  14.10  น.  

นายชัยฤทธิ์  เขาวงศ#ทอง 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

          -  สวัสดีครับ  ท9านผู<มีเกียรติทุกท9าน  ขณะนี้ถึงกําหนดเวลา  
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี  1  ประจําปQ  
พ.ศ.  2563  ขอเรียนเชิญท9านประธานสภาเทศบาลได<ทําการเป+ดประชุม
และดําเนินการประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระการประชุมต9อไปครับ 

นายประไพ  มาสอน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          -  สวัสดีครับ  ท9านผู<มีเกียรติทุกท9าน  วันนี้เปRนการประชุมสภาฯ  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี  1  ประจําปQ  พ.ศ.  2563  มีสมาชิก   
มาประชุม  18  ท9าน  ครบองค#ประชุม  ผมขอเป+ดการประชุมครับ 

           -  ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานจะแจ<งให<ท่ีประชุมทราบ      
วันนี้ทางสภาเทศบาลนครอุดรธานีได<รับเกียรติจากท9านวันชัย  จันทร#พร 
รองผู<ว9าราชการจังหวัดอุดรธานี  ท9านได<มาร9วมประชุมสภาเทศบาลนคร
อุดรธานี  ณ  โอกาสนี้  ผมขอเรียนเชิญท9านวันชัย  จันทร#พร  รองผู<ว9า-
ราชการจังหวัดอุดรธานี  ได<พบปะกับทางสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญ 
ครับผม 

นายวันชัย  จันทร#พร 
รองผู<ว9าราชการจังหวัด 
อุดรธานี 

          -  เรียนท9านประธานสภาเทศบาลนครอุดรธานี   ท9านรอง
ประธานสภาฯ  ท9านเลขานุการสภาฯ  ท9านท่ีปรึกษาสภาเทศบาลทุกท9าน 
ท9านนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  ท9านรองนายกฯ  ครับ  ท9านสมาชิก
สภาฯ  รวมถึงข<าราชการทุกท9าน  วันนี้ท9านผู<ว9าราชการจังหวัดอุดรธานี
ได<มอบหมายผม  นายวันชัย  จันทร#พร  รองผู<ว9าราชการจังหวัดอุดรธานี 
มาร9วมประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี  ซึ่งในวันนี้ท่ีดู  ๆ  แล<ว  เปRน 
เรื่องขอความเหน็ชอบในเรื่องของการท่ีเทศบาลนครในฐานะท่ีเปRนหวัหน<า  

- 3 -/เรือ่งขอความเห็นชอบ... 



- 3 - 
 

 
เรื่องขอความเหน็ชอบในเรื่องของการท่ีเทศบาลนครในฐานะท่ีเปRนหวัหน<า
Clusters ซึ่งจะได<รับขยะจากองค#กรปกครองส9วนท<องถิ่น นอกกลุ9มท่ีได<มา
ขอใช<ในการท้ิงขยะแห9งนี้   ซึ่งขออนุญาตกล9าวในท่ีประชุมนะครับว9า     
การจัดการขยะของอุดรธานีบ<านเราได<รับความร9วมมือจากพ่ีน<องชาวอุดรฯ  
ซึ่งในปQนี้เราได<แบ9ง Clusters อุดรธานีเราเปRน 4 Clusters เพ่ือท่ีจะได<
รวบรวมขยะและบริหารจัดการขยะ  สําหรับของ  Clusters  ท่ี  1  ท่ีได<
จัดทําขึ้นท9านนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีได<เปRนเจ<าภาพของ  Clusters 
ก็ต<องเรียนนะครับว9าเรามีความคืบหน<าไปเปRนอย9างมากแล<ว  สําหรับ 
Clusters  ท่ี   1   และขณะนี้ได<อนุมัติในหลักการท่ีจะให<เทศบาลนคร
อุดรธานีดําเนินการตามท่ีได<รับแจ<งในการท่ีจะทําระบบ  ซึ่งทราบว9า
ตอนนี้ได<ผู<รับจ<างเรียบร<อยแล<ว  และท9านนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี   
ได<กรุณาดําเนินการจ<างไปเรียบร<อยแล<ว  ขณะนี้เราได<ใช<ระบบการแยก
ประเภทขยะให<เปRนเช้ือเพลิง  เราจะใช<ระยะเวลาประมาณ  2  ปQ  เพ่ือระบบ
ของการท่ีจะนําขยะเหล9านี้มาผลิตกระแสไฟฟ\า  คิดว9าเราน9าจะเปRน
จังหวัดต<น  ๆ  ท่ีเราสามารถดําเนินการได<ในขณะนี้  ขออนุญาตกราบเรียน
ครับว9าทางจังหวัดต<องขอขอบพระคุณเทศบาลนครอุดรธานีกับทีมงาน
ผู<บริหารทุกคนครับ  ท่ีได<ช9วยกันผลักดันโครงการนี้จนสําเร็จ  ภายใน  2  ปQ 
คงจะได<เห็นระบบการจัดการขยะท่ีใช<มาผลิตไฟฟ\า  และเราเองเราจะ
ได<รับประโยชน#ในเรื่องของส่ิงแวดล<อม  จะทําให<ไม9มีขยะตกค<างใด  ๆ  
ในจังหวัดอุดรธานีของเรา  สําหรับอีก  3  เขต  เปRนเขต  2  ท่ีหนองหาน 
เขต  3  กุมภวาปQ  เขต  4  อําเภอเพ็ญ  สําหรับท้ัง  3  เขต  ยังติดป]ญหา
อยู9หลายเรื่องท่ีต<องดําเนินการเพ่ิมเติมยังไม9มีความคืบหน<า  กําลังเร9ง
ดําเนินการกันอยู9 น9าจะมีความเปRนไปได<ในส9วนของหนองหาน ทางจังหวัดเอง
จะพยายามกําจัดขยะให<ดีท่ีสุด  เพ่ือให<จังหวัดอุดรธานีของเราเปRนเมือง  
ท่ีปลอดขยะ  ขอขอบคุณอีกครั้งครับในการจัดการขยะของอุดรธานีของเรา 
และในส9วนของเรื่องท่ีต<องใช<เงินสะสมซึง่เปRนอํานาจของทางสภาฯ  ท่ีต<อง
พิจารณา  การท่ีฝLายบริหารได<ขออนุมัติจากท9านเพ่ือใช<เงินสะสมท่ีท9านมี
นําไปใช<ในภารกิจต9าง  ๆ  นี้  ท9านมีความคิดเห็นอย9างไร  มีความเหมาะสม
หรือไม9ในการอนุมัติไป  ในงบประมาณองค#กรปกครองส9วนท<องถิ่น  จะมี 
3  ตะกร<าหลัก  ตะกร<าแรกก็คือตะกร<าของงบประมาณท่ีใช<เปRนงบประมาณ
รายจ9ายประจําปQ  ซึ่งเปRนปQ  2563  และก็จะมีเงินสะสมซึ่งเมื่อส้ินสุด 
30  กันยายนของทุกปQ  ถ<าใช<เงินไม9หมดก็จะต<องตกเปRนเงินสะสม  
และเงินสะสมทุกปQก็จะต<องกันไว<เปRนเงินสํารองเงินสะสม  เพ่ือเปRนการ
รักษาเสถียรภาพทางการเงินของแต9องค#กรปกครองส9วนท<องถิ่น  การใช<
เงินสะสมต9าง  ๆ  จะมีขั้นตอนและวิธีการท่ีแตกต9างกัน  สําหรับวันนี้   
จะเปRนการใช<เงินสะสม  ขอให<ท9านสมาชิกสภาเทศบาลร9วมกันพิจารณา 
ไตร9ตรอง  เพราะท9านคือตัวแทนของประชาชนชาวอุดรธานีครับ  ขอบคุณ
ครับ 

นายประไพ  มาสอน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          -  ทางสภาเทศบาลนครอุดรธานี  ต<องขอขอบคุณท9านวันชัย 
จันทร#พร  รองผู<ว9าราชการจังหวัดอุดรธานี  ครับท่ีท9านได<มาร9วมประชุม
สภาฯ  ในครั้งนี้ครับ ขอบคุณครับ 
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           -  ระเบียบวาระท่ี   2   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภา 

เทศบาลนครอุดรธานี  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจําปQ  
พ.ศ.  2563  เมื่อวันท่ี  20  พฤษภาคม  2563  รายงานฉบับดังกล9าว
ได<ส9งให<กับสมาชิกทุกท9านแล<วนะครับ  มีสมาชิกท9านใดขอแก<ไขอย9างไร
หรือไม9  ขอได<โปรดยกมือครับ  (ไม9มีสมาชิกยกมือ)  เมื่อไม9มีผมขอถาม
มตินะครับ  สมาชิกท9านใดรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล9าว  ขอได<
โปรดยกมือครับ  (มีสมาชิกยกมือ  17  คน)  มีสมาชิกยกมือ  17  ท9าน  
เปRนอันว9าสภาฯ  มีมติเปRนเอกฉันท# 

           -  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี  
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจําปQ  พ.ศ.  2563  เมื่อวันท่ี  
20  พฤษภาคม  2563  เปRนเอกฉันท# 

   - ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติท่ี  42  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบ   
รับกําจัดขยะมูลฝอยจากองค#กรปกครองส9วนท<องถิ่น  นอกกลุ9มพ้ืนท่ี  
(Clusters)  เปRนการช่ัวคราว  เชิญท9านนายกฯ  ครับ 

นายอิทธิพนธ#  ตรีวัฒนสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 

      - เรียนท9านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  
กระผม  นายอิทธิพนธ#  ตรีวัฒนสุวรรณ  นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  
ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบรับกําจัดขยะมูลฝอยจากองค#กร
ปกครองส9วนท<องถิ่น   นอกกลุ9มพ้ืนท่ี   (Clusters)  เปRนการช่ัวคราว  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 
 ขอรับความเห็นชอบรับกําจัดขยะมูลฝอยจากองค#กรปกครอง
ส9วนท<องถิ่น  นอกกลุ9มพ้ืนท่ี  (Clusters)  เปRนการช่ัวคราว 

เหตุผล 
  ตามท่ีคณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
อุดรธานี  ได<มีมติเห็นชอบให<รวมกลุ9มพ้ืนท่ีในการจัดการขยะมูลฝอย  
(Clusters)  ขององค#กรปกครองส9วนท<องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี  
จํานวน  4  กลุ9ม  โดยเทศบาลนครอุดรธานีเปRนเจ<าภาพหลักในกลุ9มท่ี  1  
แต9เนื่องจากมีองค#กรปกครองส9วนท<องถิ่นหลายแห9งนอกกลุ9มพ้ืนท่ี  
(Clusters)  มีป]ญหาไม9สามารถกําจัดขยะในกลุ9มพ้ืนท่ีกําหนดได<  จึงขอนํา
ขยะมูลฝอยมากําจัดร9วมกับเทศบาลนครอุดรธานี  ซึ่งคณะกรรมการ
จัดการส่ิงปฏิกูลและมลูฝอยจังหวัดอุดรธานีได<ประชุม  (ครั้งท่ี  1/2563)  
เมื่อวันท่ี  7  กุมภาพันธ#  2563  พิจารณาอนุญาตให<องค#กรปกครอง
ส9วนท<องถิ่นท่ีประสบป]ญหาสามารถกําจัดขยะมูลฝอยนอกกลุ9มพ้ืนท่ี  
(Clusters)  ขององค#กรปกครองส9วนท<องถิ่นนั้น  ๆ  ได<  และมีมติเห็นชอบ
ให<เทศบาลนครอุดรธานีรับกําจัดขยะมูลฝอยจากองค#กรปกครองส9วนท<องถิ่น
ท้ัง  7  แห9ง  เพ่ือบรรเทาและร9วมแก<ไขป]ญหาการจัดการขยะของจังหวัด
อุดรธานี  เปRนการช่ัวคราว  ประกอบด<วย 
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  1. เทศบาลตําบลเวียงคํา  อําเภอกุมภวาปQ 
  2. เทศบาลตําบลกุมภวาปQ  อําเภอกุมภวาปQ 
  3. เทศบาลตําบลเพ็ญ  อําเภอเพ็ญ 
  4. เทศบาลตําบลบ<านธาตุ  อําเภอเพ็ญ 
  5. องค#การบริหารส9วนตําบลนาบัว  อําเภอเพ็ญ 
  6. องค#การบริหารส9วนตําบลเชียงหวาง  อําเภอเพ็ญ 
  7. องค#การบริหารส9วนตําบลโคกกลาง  อําเภอเพ็ญ 
ดังนั้น  เพ่ือให<การบริหารจัดการรับกําจัดขยะมูลฝอย  นอกกลุ9มพ้ืนท่ี  
(Clusters)  เปRนไปอย9างมีประสิทธิภาพ  สามารถแก<ไขป]ญหาขยะมูลฝอย
ขององค#กรปกครองส9วนท<องถิ่นและในภาพรวมของจังหวัดอุดรธานี  
จึงมีความจําเปRนต<องขอรับความเห็นชอบรับกําจัดขยะมูลฝอยจากองค#กร
ปกครองส9วนท<องถิ่น  นอกกลุ9มพ้ืนท่ี  (Clusters)  เปRนการช่ัวคราว  
จากสภาเทศบาลนครอุดรธานีเพ่ือให<ความเห็นชอบก9อนดําเนินการ  
ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี  ด9วนท่ีสุด  ท่ี  อด  0023.3/5561  ลงวันท่ี  
26  มีนาคม  2563 
  จึงขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบรับกําจัดขยะมูลฝอยจาก
องค#กรปกครองส9วนท<องถิ่น  นอกกลุ9มพ้ืนท่ี  (Clusters)  เปRนการช่ัวคราว  
ต9อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาต9อไป 

นายประไพ  มาสอน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

  - ผู<บริหารได<เสนอญัตติต9อสภาฯ  แล<วนะครับ  มีสมาชิกท9านใด
จะอภิปรายอย9างไรหรือไม9  ขอได<โปรดยกมือครับ  เชิญท9านไกรสิทธิ์ฯ 
ครับ 

นายไกรสิทธิ์  พุฒธรรม 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

    - เรียนท9านประธานสภาเทศบาลนครอุดรธานี  กระผมขออนุญาต
ถอดหน<ากากออกก9อนนะครับ เพราะว9าเราได<นั่งเว<นระยะกันอยู9แล<ว ถ<าไม9ใส9
หน<ากากจะผิดกฎหมาย  ญัตตินี้ได<ฟ]งแล<วรู<สึกดีใจ  ท9านประธานสภาฯ
ครับเทศบาลนครฯ  ของเรามีช่ือเสียงในการกําจัดขยะ เทศบาลของเรา
เคยได<รับรางวัลเปRนเทศบาลท่ีสะอาดท่ีสุดในประเทศไทย  เพราะว9าเรา  
มีการกําจัดขยะท่ีดีทําให<เทศบาลหลายแห9งมาศึกษาดูงานท่ีเทศบาลนคร
อุดรธานี  ซึ่งเรายินดีต<อนรับนะครับ  บางครั้งผมได<มีโอกาสถามมาแล<ว  
ได<ตอบไป  แต9จําไม9ค9อยได<  ถ<าเราได<อ9านหนังสือแล<วไปตอบประชาชน
ตอบคนศึกษาดูงาน  บางครั้งมีการพูดการถาม  วันนี้ผมสนับสนุนญัตตินี้ 
แต9ว9าอยากจะถามเพ่ือเปRนประโยชน#แก9สมาชิกสภาเทศบาลจะได<ไปตอบ
ประชาชน  ตอบคนท่ีมาศึกษาดูงานได<นะครับ  ว9าเรารับขยะได<จากเทศบาล 
องค#การบริหารส9วนตําบลกี่แห9ง  อยากจะขอตรงนี้คร9าว  ๆ  ฝากถาม
ท9านนายกเทศมนตรีว9า  จริง  ๆ  แล<วเราได<ประโยชน#อะไร  และเราได<มี
การจัดการขยะอย9างไรบ<าง  ก็อยากได<ฟ]งคร9าว  ๆ  เท9านั้น  เพ่ืออธิบาย
ให<คนเราได<พบเห็นหน<า  แต9ก9อนผมก็อธิบายว9าเทศบาลผมเนี่ยเคยได<เปRน
ท่ีหนึ่งของประเทศมาหลายครั้ง  และเรามีการกําจัดขยะโดยการจ<างบริษัท
มาเก็บซึ่งก็ดีกว9าเราไปทําเอง  แต9ก็ยังจําไม9แม9น  ถ<าอ9านหนังสือไปตอบ  
ก็คงจําไม9แม9น  วันนี้ก็เลยอยากให<อยู9ในการประชุมสภาฯ  แห9งนี้  ว9ามีกี่
แห9งแล<วท่ีเรารับมาแล<วก็มีรายได<อย9างไร  เราได<ประโยชน#อย9างไรบ<าง 
ครับ  ขอบคุณครับ 
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นายอิทธิพนธ#  ตรีวัฒนสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
 

  - ขอบพระคุณครับท9านสมาชิกสภาเทศบาล  ท9านไกรสิทธิ์   
พุฒธรรม  ในรายละเอียดนั้น  ผมจะขออนุญาตให<  ผอ.สํานักการช9าง 
ผู<รับผิดชอบเรื่องของการบริหารจัดการขยะได<ชี้แจงให<กับท9านสมาชิกสภาฯ
ได<รับทราบนะครับ  ผมต<องเรียนนะครับว9าการจัดการขยะแม<ว9าจะแบ9ง
แบบ Clusters แล<ว แต9ว9าการบริหารจัดการ Clusters แต9ละ Clusters 
มีความลําบากเพ่ือให<ได<ตามหลักเกณฑ#มาตรฐาน  เพราะฉะนั้นของเรา 
ซึ่งเปRน Clusters หนึ่งในส่ี Clusters ท่ีเรามีการเซ็นสัญญา และได<เปRน
มาตรฐานจึงจําเปRนท่ีจะต<องช9วยเหลือในกลุ9ม Clusters ต9าง ๆ จนกว9าท่ี 
Clusters นั้นจะมีความพร<อม อย9างไรก็ตามก็ขึ้นอยู9กับศักยภาพของพวก
เราด<วย เนื่องจากในการจัดการขยะมูลฝอยนั้นทางเทศบาลได<ให<เอกชน
เปRนผู<ดําเนินการ ซึ่งทางเราเองก็จําเปRนท่ีจะต<องเข<าไปควบคุมให<ได<
ประสิทธิภาพ และถูกหลักเกณฑ#ท่ีสุด จึงขออนุญาตเกริ่นนํา และขอให<
ผู<อํานวยการสํานักการช9างช้ีแจงรายละเอียดในเชิงลึกและการจัดการ
บริหารส่ิงท่ีพวกเราได<ช9วยกับกลุ9มเทศบาลต9าง ๆ ครับ 

นายประไพ  มาสอน 
ประธานสภาเทศบาล 

  - เชิญครับ 

นายดาวเรือง  หากันได< 
ผู<อํานวยการสํานักการช9าง 
 

  - กราบเรียนท9านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ท่ีเคารพ
ทุกท9าน  จํานวนองค#กรปกครองส9วนท<องถิ่นท่ีมาร9วมกําจัดขยะกับเทศบาล
นครอุดรธานีในฐานะท่ีเปRนเจ<าภาพหลักในการบริหารจัดการในกลุ9มท่ี  1 
ป]จจุบันมีท้ังหมด  41  แห9งครับ  มีขยะเข<า  ณ  วันท่ี  31  พฤษภาคม 
ท่ีผ9านมาเฉล่ีย  309  ตัน/วัน  ครับ  ผลประโยชน#ท่ีทางนครอุดรธานี
ได<รับก็คือค9ากําจัดขยะ  จํานวน  375  บาท/ตัน  ท่ีทางองค#กรปกครอง
ส9วนท<องถิ่นต9าง  ๆ  ถ<าหากมาใช<บริการกําจัดขยะกับเรา  จะต<องจ9ายค9า
กําจัดขยะให<กับเทศบาลนครอุดรธานี  375  บาท/ตัน  ครับ 

นายประไพ  มาสอน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

  - มีสมาชิกสภาฯ  ท9านใดจะแนะนาํสอบถามอีกหรือไม9  ขอได<โปรด
ยกมือครับ  (ไม9มีสมาชิกยกมือ)  เมื่อไม9มี  ผมขอถามมตินะครับ  สมาชิก
ท9านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล9าว  ขอได<โปรดยกมือครับ  (มีสมาชิกยกมือ  
17  คน)  มีสมาชิกยกมือ  17  ท9าน  เปRนอันว9าสภาฯ  มีมติเห็นชอบ
เปRนเอกฉันท# 

  - มติท่ีประชุม  เห็นชอบให<รับกําจัดขยะมูลฝอยจากองค#กร
ปกครองส9วนท<องถิ่น  นอกกลุ9มพ้ืนท่ี  (Clusters)  เปRนการช่ัวคราว   
เปRนเอกฉันท# 

   - ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติท่ี  43  เรื่อง  ขออนุมัติใช<จ9ายเงิน
สะสมเพ่ือจ9ายเปRนค9าจัดซื้อครุภัณฑ#อ่ืน  ๆ  รายการเบาะลมสําหรับช9วยชีวิต  
เชิญท9านผู<บริหาร  เชิญท9านรองกิตติกรฯ  ครับ 

นายกิตติกร  ฑีฆธนานนท# 
รองนายกเทศมนตรี 

      - เรียนท9านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล 
นครอุดรธานี  กระผม  นายกิตติกร  ฑีฆธนานนท#  รองนายกเทศมนตรี  
ได<รับมอบจากท9านนายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติขออนุมัติใช<จ9ายเงินสะสม
เพ่ือจ9ายเปRนค9าจัดซื้อครุภัณฑ#อ่ืน  ๆ  รายการเบาะลมสําหรับช9วยชีวิต  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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 หลักการ 

 ขออนุมัติใช<จ9ายเงินสะสม  จํานวน  1,300,000  บาท  
(หนึ่งล<านสามแสนบาทถ<วน)  เพ่ือจ9ายเปRนค9าจัดซื้อครุภัณฑ# อ่ืน  ๆ  
รายการเบาะลมสําหรับช9วยชีวิต  จํานวน  1  ชุด  รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท<ายญัตตินี้ 

เหตุผล 
  เนื่องจากงานป\องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ฝLายป\องกัน
และรักษาความสงบเรียบร<อย  สํานักปลัดเทศบาล  มีภาระหน<าท่ีด<าน 
การระงับอัคคีภัย  และเหตุสาธารณภัยต9าง  ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นภายในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี  และพ้ืนท่ีใกล<เคียง  ซึ่งเครื่องมือเครื่องใช<ยังมีไม9
เพียงพอต9อการปฏิบัติหน<าท่ีในการป\องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ประกอบกับพ้ืนท่ีเทศบาลนครอุดรธานีมีการขยายตัวของชุมชนเมือง    
มีการก9อสร<างอาคารสูงมากย่ิงขึ้น  ดังนั้น  เพ่ือให<ความช9วยเหลือผู<ประสบ
เหตุอัคคีภัยหรือเหตุสาธารณภัยได<ครอบคลุมพ้ืนท่ี  โดยเฉพาะการ
ช9วยเหลือผู<ประสบภัยจากท่ีสุด  เช9น  เหตุอัคคีภัยอาคารสูง  การป\องกัน
อันตรายจากเหตุกระโดดตึกฆ9าตัวตาย  เหตุคนคลุ<มคล่ังเส่ียงต9อการตก
จากท่ีสูง  เปRนต<น  หน9วยงานจึงมีความจําเปRนต<องดําเนินการจัดหา   
เบาะลมสําหรับช9วยชีวิต  เพ่ือเปRนการเตรียมความพร<อมด<านการป\องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยท่ีอาจเกิดขึ้นได<อย9างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
ซึ่งเบาะสมสําหรับช9วยชีวิตท่ีมีอยู9เดิมได<มาเมื่อปQ  พ.ศ.  2539  ใช<งาน 
มาเปRนระยะเวลายาวนาน  ขณะนี้เกิดการชํารุดเส่ือมสภาพไม9สามารถ  
ใช<การได<  จึงทําให<การปฏิบัติงานด<านการป\องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในการช9วยเหลือประชาชนไม9มีประสิทธิภาพ  อาจก9อให<เกิดความสูญเสีย
ต9อชีวิตและทรัพย#สินของประชาชนและทางราชการ  จึงมีความจําเปRน
เร9งด9วนต<องจัดซื้อครุภัณฑ#อ่ืน  ๆ  รายการเบาะลมสําหรับช9วยชีวิต  
จํานวน  1  ชุด  แต9เนื่องจากหน9วยงานไม9ได<ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว<  
และจากการตรวจสอบงบประมาณโครงการอ่ืน  ๆ  แล<ว  ปรากฏว9าไม9มี
งบประมาณใดท่ีสามารถโอนมาเพ่ือการนี้ได<  จึงมีความจําเปRนต<อง   
ขออนุมัติใช<จ9ายเงินสะสมเพ่ือจ9ายเปRนค9าจัดซื้อครุภัณฑ#อ่ืน  ๆ  รายการ
เบาะลมสําหรับช9วยชีวิตดังกล9าว  ท้ังนี้  องค#กรปกครองส9วนท<องถิ่น    
อาจใช<จ9ายเงินสะสมได<  โดยได<รับอนุมัติจากสภาท<องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว9าด<วยการรับเงิน  การเบิกจ9ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค#กรปกครองส9วนท<องถิ่น  
พ.ศ.  2547  แก<ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ.  2561  ข<อ  89  (1)  
ซึ่งขณะนี้เทศบาลนครอุดรธานี  มีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะนําไป  
ใช<ได<  จํานวน  53,315,328.19  บาท  (ห<าสิบสามล<านสามแสน-  
หนึ่งหมื่นห<าพันสามร<อยย่ีสิบแปดบาทสิบเก<าสตางค#) 
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  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช<จ9ายเงินสะสมเพ่ือจ9ายเปRนค9าจัดซื้อ
ครุภัณฑ#อ่ืน  ๆ  รายการเบาะลมสําหรับช9วยชีวิต  ต9อสภาเทศบาลเพ่ือ
พิจารณาต9อไป 

นายประไพ  มาสอน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

  - ผู<บริหารได<เสนอญัตติต9อสภาฯ  แล<วนะครับ  มีสมาชิกท9านใด   
จะอภิปรายอย9างไรหรือไม9  ขอได<โปรดยกมือครับ  (ไม9มีสมาชิกยกมือ)  
เมื่อไม9มี  ผมขอถามมตินะครับ  สมาชิกท9านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล9าว  
ขอได<โปรดยกมือครับ  (มีสมาชิกยกมือ  17  คน)  มีสมาชิกยกมือ     
17  ท9าน  เปRนอันว9าสภาฯ  มีมติเห็นชอบเปRนเอกฉันท# 

  - มติท่ีประชุม   อนุมัติให<ใช<จ9ายเงินสะสมเพ่ือจ9ายเปRนค9าจัดซื้อ
ครุภัณฑ#อื่น  ๆ  รายการเบาะลมสําหรับช9วยชีวิต  เปRนเอกฉันท# 

   - ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติ ท่ี  44  เรื่อง  ขออนุมัติแก<ไข
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ9าย  ประจําปQงบประมาณ  พ.ศ.  
2561  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวด
ค9าครุภัณฑ#  ประเภทครุภัณฑ#คอมพิวเตอร#  รายการกล<องวงจรป+ดชนิด  IP  
แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  เชิญท9านผู<บริหาร  เชิญท9าน
รองตระกูลฯ  ครับ 

นายตระกูล  มณีกานนท# 
รองนายกเทศมนตรี 

      - เรียนท9านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล
นครอุดรธานี  กระผม  นายตระกูล  มณีกานนท#  รองนายกเทศมนตรี    
ได< รับมอบจากท9 านนายกเทศมนตรีขอเสนอญั ตติขออนุมัติ แก< ไข
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ9าย  ประจําปQงบประมาณ  พ.ศ.  
2561  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวด
ค9าครุภัณฑ#  ประเภทครุภัณฑ#คอมพิวเตอร#  รายการกล<องวงจรป+ดชนิด  IP  
แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 

 หลักการ 
 ขออนุมัติแก<ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ9าย  
ประจําปQงบประมาณ  พ.ศ.   2561  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค9าครุภัณฑ#  ประเภทครุภัณฑ#คอมพิวเตอร#  
รายการกล<องวงจรป+ดชนิด  IP  แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร  จํานวน  10  ชุด  รายละเอียดตามเอกสารแนบท<ายญัตตินี้ 

เหตุผล 
  ตามท่ีสภาเทศบาลนครอุดรธานี  ได<มีมติอนุมัติให<กันเงิน
งบประมาณรายจ9าย  ประจําปQงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในคราวประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ครั้งท่ี  ๒  ประจําปQ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
เมื่อวันท่ี  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๑  และได<มีมติอนุมัติขยายเวลาเบิกจ9าย 
เงินงบประมาณรายจ9าย  ประจําปQงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในคราวประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ครั้งท่ี  ๒  ประจําปQ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
เมื่อวันท่ี  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๒  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค9าครุภัณฑ#  ประเภทครุภัณฑ#คอมพิวเตอร#  
รายการกล<องวงจรป+ดชนิด  IP  แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายนอก 
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รายการกล<องวงจรป+ดชนิด  IP  แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  
จํานวน  10  ชุด  งบประมาณ  400,000  บาท  นั้น  เนื่องจาก
รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ#ท่ีกําหนด  มีความคลาดเคล่ือน     
ไม9ตรงกับความต<องการใช<งาน  และเพ่ือให<ได<ครุภัณฑ#ท่ีมีความสอดคล<อง
ตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท่ีได<ประกาศใช<
เกณฑ#ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล<องโทรทัศน#วงจรป+ด  
ประจําปQ  พ.ศ.  2562  ณ  วันท่ี  25  กันยายน  2562  ดังนั้น  เพ่ือให<
การบริหารงบประมาณเปRนไปอย9างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน#
สูงสุดแก9นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครอุดรธานี  จึงมีความ
จําเปRนต<องขออนุมัติแก<ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ9าย
ดังกล9าว  ท้ังนี้  การโอน  การแก<ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายการท่ีได<เบิกตัดปQหรือขยายเวลาให<เบิกตัดปQจะกระทําได<ต9อเมื่อได<รับ
อนุมัติจากผู<มีอํานาจให<เบิกตัดปQหรือขยายเวลาเบิกตัดปQ  ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย  ว9าด<วยวิธีการงบประมาณขององค#กรปกครอง   
ส9วนท<องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ข<อ  ๓๑  ประกอบกับระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว9าด<วยการรับเงิน  การเบิกจ9ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค#กรปกครองส9วนท<องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
แก<ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ข<อ  ๕๙  วรรคสอง  กรณี 
มีความจําเปRนต<องแก<ไขเปล่ียนแปลงรายการท่ีทําให<ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปล่ียน  หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก9อสร<าง  ให<ขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงต9อสภาท<องถิ่น 
  จึงขอเสนอญั ตติขออนุมัติ แก< ไข เป ล่ียนแปลงคํ า ช้ีแจง
งบประมาณรายจ9าย  ประจําปQงบประมาณ  พ.ศ.   2561  แผนงาน
การศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค9าครุภัณฑ#  
ประเภทครุภัณฑ#คอมพิวเตอร#  รายการกล<องวงจรป+ดชนิด  IP  แบบมุมมอง
คงท่ีสําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  ต9อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาต9อไป 

นายประไพ  มาสอน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

  - ผู<บริหารได<เสนอญัตติต9อสภาฯ  แล<วนะครับ  มีสมาชิกท9านใด   
จะอภิปรายอย9างไรหรือไม9  ขอได<โปรดยกมือครับ  (ไม9มีสมาชิกยกมือ)  
เมื่อไม9มี  ผมขอถามมตินะครับ  สมาชิกท9านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล9าว  
ขอได<โปรดยกมือครับ  (มีสมาชิกยกมือ  17  คน)  มีสมาชิกยกมือ     
17  ท9าน  เปRนอันว9าสภาฯ  มีมติเห็นชอบเปRนเอกฉันท# 

  - มติท่ีประชุม  อนุมัติให<แก<ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจ9าย  ประจําปQงบประมาณ  พ.ศ.  2561  แผนงานการศึกษา  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค9าครุภัณฑ#  ประเภทครุภัณฑ#
คอมพิวเตอร#   รายการกล<องวงจรป+ดชนิด   IP  แบบมุมมองคงท่ีสําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร  เปRนเอกฉันท# 

   - ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติท่ี  45  เรื่อง  ขออนุมัติใช<จ9ายเงินทุน
สํารองเงินสะสมเพ่ือจ9ายเปRนค9าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ#และครุภัณฑ#ต9าง  ๆ  
จํานวน  6  รายการ  ในการดําเนินการป\องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  เชิญท9านผู<บริหาร  เชิญท9านรอง      
สุพจน#ฯ  ครับ 
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นายสุพจน#  วงศ#ใหญ9 
รองนายกเทศมนตรี 

      - เรียนท9านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล
นครอุดรธานี  กระผม  นายสุพจน#  วงศ#ใหญ9  รองนายกเทศมนตรี    
ได<รับมอบจากท9านนายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติขออนุมัติใช<จ9ายเงินทุน
สํารองเงินสะสมเพ่ือจ9ายเปRนค9าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ#และครุภัณฑ#ต9าง  ๆ  
จํานวน  6  รายการ  ในการดําเนินการป\องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 
 ขออนุมัติใช<จ9ายเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  1,538,950  
บาท  (หนึ่งล<านห<าแสนสามหมื่นแปดพันเก<าร<อยห<าสิบบาทถ<วน)  เพ่ือจ9าย
เปRนค9าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ#และครุภัณฑ#ต9าง  ๆ  ในการดําเนินการป\องกัน
และควบคมุโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารท<ายญัตตินี้ 

เหตุผล 
  ด<วยมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
และรัฐบาลได<ประกาศสถานการณ#ฉุกเฉินในทุกเขตท<องท่ีท่ัวราชอาณาจักร  
ในวันท่ี  26  มีนาคม  2563  และได<มีข<อส่ังการกําหนดมาตรการต9าง  ๆ  
โดยให<มีการบูรณาการความร9วมมือทุกภาคส9วนในการคัดกรอง  เฝ\าระวัง  
ป\องกันและควบคุมโรคอย9างเข<มข<น  พร<อมท้ังกระทรวงมหาดไทย      
และกรมบัญชีกลาง  ได<กําหนดแนวทางในการดําเนินการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ#การใช<จ9ายงบประมาณเพ่ือป\องกัน  ควบคุมโรคติดต9อ  และการ
รักษาพยาบาลกรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่งสํานัก-
การสาธารณสุขและส่ิงแวดล<อม  มีหน<าท่ีในการป\องกันและควบคุม
โรคติดต9อดังกล9าวในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  จึงมีความจําเปRนเร9งด9วน
ต<องจัดหาวัสดุอุปกรณ#และครุภัณฑ#ต9าง  ๆ  แต9เนื่องจากหน9วยงานไม9ได<
ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว<  และจากการตรวจสอบงบประมาณโครงการ
อ่ืน  ๆ  แล<วปรากฏว9าไม9มีงบประมาณใดท่ีสามารถโอนมาเพ่ือการนี้ได<  
สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล<อม  ได<ดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ#
และครุภัณฑ#ต9าง ๆ และเบิกจ9ายเงินไปแล<วนั้น ซึ่งในการดําเนินการดังกล9าว
เกิดความคลาดเคล่ือนในการขออนุมัติใช<จ9ายเงินทุนสํารองเงินสะสม  
และเพ่ือให<เปRนไปตามระเบียบของการขออนุมัติใช<จ9ายเงินทุนสํารอง   
เงินสะสม  สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล<อม  จึงมีความจําเปRนต<อง
ขออนุมัติใช<จ9ายเงินทุนสํารองเงินสะสม  เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ#และครุภัณฑ#
ต9าง  ๆ  จํานวน  6  รายการ  จํานวน  1,538,950  บาท  (หนึ่งล<าน-
ห<าแสนสามหมื่นแปดพันเก<าร<อยห<าสิบบาทถ<วน)  ท้ังนี้  องค#กรปกครอง
ส9วนท<องถิ่นอาจใช<เงินทุนสํารองเงินสะสมได<  กรณีท่ีมียอดเงินทุนสํารอง
เงินสะสมเฉพาะในส9วนท่ีเกินไปใช<จ9ายได<ภายใต<เงื่อนไข  ข<อ  89  (1)  
โดยได<รับอนุมัติจากสภาท<องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว9าด<วยการรับเงิน  การเบิกจ9ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน     
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ว9าด<วยการรับเงิน  การเบิกจ9ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน   
และการตรวจเงินขององค#กรปกครองส9วนท<องถิ่น  พ.ศ.  2547  และแก<ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ.  2561  ข<อ  87  (2)  ซึ่งขณะนี้เทศบาล
นครอุดรธานี  มีเงินทุนสํารองเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะนําไปใช<ได<  
จํานวน  77,024,101.57  บาท  (เจ็ดสิบเจ็ดล<านสองหมื่นส่ีพันหนึ่งร<อย-
หนึ่งบาทห<าสิบเจ็ดสตางค#)   
  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช<จ9ายเงินทุนสํารองเงินสะสม    
เพ่ือจ9ายเปRนค9าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ#และครุภัณฑ#ต9าง  ๆ  จํานวน  6  รายการ  
ในการดําเนินการป\องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  
หรือโรคโควิด  19  ต9อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาต9อไป 

นายประไพ  มาสอน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

  - ผู<บริหารได<เสนอญัตติต9อสภาฯ  แล<วนะครับ  มีสมาชิกท9านใด   
จะอภิปรายอย9างไรหรือไม9  ขอได<โปรดยกมือครับ  (ไม9มีสมาชิกยกมือ)  
เมื่อไม9มี  ผมขอถามมตินะครับ  สมาชิกท9านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล9าว  
ขอได<โปรดยกมือครับ  (มีสมาชิกยกมือ  17  คน)  มีสมาชิกยกมือ     
17  ท9าน  เปRนอันว9าสภาฯ  มีมติเห็นชอบเปRนเอกฉันท# 

  - มติท่ีประชุม  อนุมัติให<ใช<จ9ายเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือจ9าย
เปRนค9าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ#และครุภัณฑ#ต9าง  ๆ  จํานวน  6  รายการ  
ในการดําเนินการป\องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  
หรือโรคโควิด  19  เปRนเอกฉันท# 

   - ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตติท่ี  46  เรื่อง  ขออนุมัติใช<จ9าย
เงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือจ9ายเปRนค9าจัดซื้อครุภัณฑ#วิทยาศาสตร#หรือ
การแพทย#  และวัสดุอุปกรณ#ป\องกันการแพร9กระจายของไวรัสโคโรนา  
2019  (COVID-19)  เชิญท9านผู<บริหาร  เชิญท9านรองวราพรฯ  ครับ 

นางวราพร  ศิริประเสริฐ 
รองนายกเทศมนตรี 

      - เรียนท9านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล   
นครอุดรธานี  ดิฉัน  นางวราพร  ศิริประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรี  
ได<รับมอบจากท9านนายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติขออนุมัติใช<จ9ายเงินทุน
สํารองเงินสะสมเพ่ือจ9ายเปRนค9าจัดซื้อครุภัณฑ#วิทยาศาสตร#หรือการแพทย#  
และวัสดุอุปกรณ#ป\องกันการแพร9กระจายของไวรัสโคโรนา  2019  
(COVID-19)  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 
 ขออนุมัติใช<จ9ายเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  627,400  
บาท  (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันส่ีร<อยบาทถ<วน)  เพ่ือจ9ายเปRนค9าจัดซื้อ
ครุภัณฑ#วิทยาศาสตร#หรือการแพทย#  และวัสดุอุปกรณ#ป\องกันการ
แพร9กระจายของไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท<ายญัตตินี้ 
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เหตุผล 

  ด<วยมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
และรัฐบาลได<ประกาศสถานการณ#ฉุกเฉินในทุกเขตท<องท่ีท่ัวราชอาณาจักร
ในวันท่ี  26  มีนาคม  2563  และได<มีกข<อส่ังการกําหนดมาตรการต9าง  ๆ  
โดยให<มีการบูรณาการความร9วมมือทุกภาคส9วนในการคัดกรอง  เฝ\าระวัง  
ป\องกันและควบคุมโรคอย9างเข<มข<น  พร<อมท้ังกระทรวงมหาดไทย     
และกรมบัญชีกลาง  ได<กําหนดแนวทางในการดําเนินการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ#  การใช<จ9ายงบประมาณเพ่ือป\องกัน  ควบคุมโรคติดต9อ  และการ
รักษาพยาบาล  กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ซึ่งสํานักปลัดเทศบาล  
มีหน<าท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานท่ัวไป  งานการเจ<าหน<าท่ี  งานป\องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  งานเทศกิจ  รวมท้ังสถานีขนส9งผู<โดยสารจังหวัด
อุดรธานี  แห9งท่ี  1  เพ่ือเปRนการคัดกรอง  เฝ\าระวัง  ป\องกัน  และควบคุม
โรคการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก9พนักงาน  
เจ<าหน<าท่ีผู<ปฏิบัติงาน  และประชาชนผู<มาติดต9อรับบริการ  ณ  สํานักงาน
เทศบาลนครอุดรธานี  พร<อมท้ังผู<ใช<บริการสถานีขนส9งผู<โดยสารจังหวัด
อุดรธานี  แห9งท่ี  1  อีกท้ังผู<บริหารมีนโยบายให<ดําเนินการ  หน9วยงาน 
จึงมีความจําเปRนเร9งด9วนต<องจัดหาครุภัณฑ#และวัสดุอุปกรณ#เพ่ือใช<ใน  
การป\องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  
ดังกล9าว  แต9 เนื่องจากหน9วยงานไม9ได<ตั้ งงบประมาณเพ่ือการนี้ ไว<       
และจากการตรวจสอบงบประมาณโครงการอ่ืน  ๆ  แล<ว  ปรากฏว9าไม9มี
งบประมาณใดท่ีสามารถโอนมาเพ่ือการนี้ได<  และสํานักปลัดเทศบาล   
ได<ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ#วิทยาศาสตร#หรือการแพทย#  และวัสดุอุปกรณ#
เพ่ือเปRนการคัดกรองและป\องกันการแพร9กระจายของไวรัสโคโรนา  2019  
(COVID-19)  และเบิกจ9ายเงินไปแล<วนั้น  ซึ่งในการดําเนินการดังกล9าว
เกิดความคลาดเคล่ือนในการขออนุมัติใช<จ9ายเงินทุนสํารองเงินสะสม  
และเพ่ือให<เปRนไปตามระเบียบของการขออนุมัติใช<จ9ายเงินทุนสํารอง   
เงินสะสม  หน9วยงานจึงมีความจําเปRนต<องขออนุมัติใช<เงินทุนสํารอง    
เงินสะสม  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ#วิทยาศาสตร#หรือการแพทย#  และวัสดุอุปกรณ#  
จํานวน  3  รายการ  เปRนเงินท้ังส้ิน  627,400  บาท  (หกแสนสองหมื่น-
เจ็ดพันส่ีร<อยบาทถ<วน)  ท้ังนี้  องค#กรปกครองส9วนท<องถิ่นอาจใช<จ9าย
เงินทุนสํารองเงินสะสมได<  กรณีท่ีมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเฉพาะ  
ในส9วนเกินไปใช<จ9ายได<ภายใต<เงื่อนไข  ข<อ  89  (1)  โดยได<รับอนุมัติ  
จากสภาท<องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว9าด<วยการรับเงิน  
การเบิกจ9ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน   และการตรวจเงินของ
องค#กรปกครองส9วนท<องถิ่น  พ.ศ.  2547  และแก<ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  4)  
พ.ศ.  2561  ข<อ  87  (2)  ซึ่งขณะนี้เทศบาลนครอุดรธานี  มีเงินทุนสํารอง
เงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะนําไปใช<ได<  จํานวน  77,024,101.57  บาท  
(เจ็ดสิบเจ็ดล<านสองหมื่นส่ีพันหนึ่งร<อยเอ็ดบาทห<าสิบเจ็ดสตางค#) 
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  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช<จ9ายเงินทุนสํารองเงินสะสม     
เพ่ือจ9ายเปRนค9าจัดซื้อครุภัณฑ#วิทยาศาสตร#หรือการแพทย#  และวัสดุ
อุปกรณ#เพ่ือเปRนการคัดกรองและป\องกันการแพร9กระจายของไวรัสโคโรนา  
2019  (COVID-19)  ต9อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาต9อไป 

นายประไพ  มาสอน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

  - ผู<บริหารได<เสนอญัตติต9อสภาฯ  แล<วนะครับ  มีสมาชิกท9านใด   
จะอภิปรายอย9างไรหรือไม9  ขอได<โปรดยกมือครับ  (ไม9มีสมาชิกยกมือ)  
เมื่อไม9มี  ผมขอถามมตินะครับ  สมาชิกท9านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล9าว  
ขอได<โปรดยกมือครับ  (มีสมาชิกยกมือ  17  คน)  มีสมาชิกยกมือ     
17  ท9าน  เปRนอันว9าสภาฯ  มีมติเห็นชอบเปRนเอกฉันท# 

  - มติท่ีประชุม  อนุมัติให<ใช<จ9ายเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือจ9าย
เปRนค9าจัดซื้อครุภัณฑ#วิทยาศาสตร#หรือการแพทย#  และวัสดุอุปกรณ#ป\องกัน
การแพร9กระจายของไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  เปRนเอกฉันท# 

นายประไพ  มาสอน 
ประธานสภาเทศบาล 

  - ระเบียบวาระท่ี  8  เรื่อง  ญัตติ อ่ืน  ๆ  หรือเรื่องอ่ืน  ๆ             
มีสมาชิกท9านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน  ๆ  อีกหรือไม9  ขอเชิญ  (ไม9มีสมาชิกยกมือ)  
ไม9มีนะครับ  วันนี้ผมได<ดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล<ว  
ต<องขอขอบคุณท9านวันชัย  จันทร#พร  รองผู<ว9าราชการจังหวัดอุดรธานี  
และท9านผู<มีเกียรติทุกท9านนะครับ  ผมขอป+ดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  14.51  น.  

 
 

 
 
   (ลงช่ือ)                                                ผู<จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

                                           (นางรัชตา  บุญเจริญ) 
                                      เจ<าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน 

 
 
   (ลงช่ือ)                                                ผู<ตรวจรายงานการประชุม 
 

                                          (นางวันทะนา  ฮวดหลี) 
                                        หัวหน<าฝLายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

 
   (ลงช่ือ)                                               ผู<ตรวจรายงานการประชุม 
 

                                     (นางสาวอุบลพรรณ  ศุภศิลปG) 
                                ผู<อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 

- 14 -/(ลงช่ือ)... 
 

       รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี 
       สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  คร้ังท่ี  1  ประจําปQ  พ.ศ.  2563 

 



- 14 - 
 

 
 
 
 
   (ลงช่ือ)     ว9าท่ี ร.ต.                                ผู<ตรวจรายงานการประชุม 
 

                                              (วันชัย  เด9นพายัพ) 
                                               รองปลัดเทศบาล 
 

 
   (ลงช่ือ)                                                ผู<ตรวจรายงานการประชุม 
 

                                          (นายอาทิตย#  นามบุตร) 
                                               ปลัดเทศบาล 
 
 

 
 
   (ลงช่ือ)                                                เลขานุการสภาเทศบาลนครอุดรธานี 
 

                                        (นายชัยฤทธิ์  เขาวงศ#ทอง) 
                                            สมาชิกสภาเทศบาล 

 
คณะกรรมการได<ตรวจญัตติ  เอกสารแนบท<ายญัตติ  และรายงานการประชุมถูกต<อง  ครบถ<วนแล<ว    
เมื่อวันท่ี   24   มิถุนายน   พ.ศ.   2563 

 
   (ลงช่ือ)                                                ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

                                         (นายจันทร#เพ็ง  สุริยงค#) 
                                           สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
   (ลงช่ือ)                                                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

                                          (นายสุพล  วิจารณรงค#)  
                                           สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 
 
 
 

    (ลงช่ือ)                                                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

                                           (นายทอง  ธีระธรรม) 
                                           สมาชิกสภาเทศบาล 
 

- 15 -/(ลงช่ือ)... 

       รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี 
       สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  คร้ังท่ี  1  ประจําปQ  พ.ศ.  2563 

 



- 15 - 
 

 
 

 
   (ลงช่ือ)                                                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

                                         (นางสุจิตรา  คําพรหม) 
                                           สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

 
   (ลงช่ือ)                                                กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
 

                                        (นายไกรสิทธิ์  พุฒธรรม) 
                                          สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้สภาเทศบาลได<รับรองในการประชุมสภาเทศบาล    สมัย                          .   
สมัยท่ี        ครั้งท่ี         ประจําปQ   พ.ศ.            เมื่อวันท่ี         เดือน                          พ.ศ.             . 
 

 
 
   (ลงช่ือ)                                                ประธานสภาเทศบาลนครอุดรธานี 

 

       รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี 
       สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  คร้ังท่ี  1  ประจําปQ  พ.ศ.  2563 

 


